

## 6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว

นำเสนอเมื่อ : 17 มิ.ย. 2552

### 1 ไม่นวมดีกว่าไม่แข็ง

จากเรื่อง ลมกับพระอาทิตย์ ที่แข่งว่าใครจะทำให้นายพรานถอดเสื้อคลุมออกได้  
ลมพยายามพัดลมให้แรงที่สุด แต่ยิ่งพัดแรงเท่าไร นายพรานก็ยิ่งเอาเสื้อคลุมกระชับตัวเท่านั้น  
แต่พระอาทิตย์เพียงสองแดดเรื่อยๆ นายพรานก็เริ่มร้อนจนต้องถอดเสื้อคลุมออก

แทนที่เราจะวิ่งแตก โยนระเบิดใส่เพื่อน ทำไมเราไม่ใจเย็นๆค่อยๆพูดตรงๆ อย่างใจเย็น  
หรือคุยกันบอกให้เพื่อนช่วยคุยกันหน่อย ไม่มีใครชอบถูกสั่งหรือบังคับให้ทำอะไร เพราะถ้าเป็นเรา  
เราคงไม่อยากได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกัน

### 2 อย่าหาเหตุผลจากคนพาล

จากเรื่อง ลูกแกะกับสุนัขจิ้งจอก สุนัขจิ้งจอกหาเรื่องจะกินลูกแกะ บอกว่าลูกแกะทำน้ำล้าธารขุ่น  
ไม่ว่าลูกแกะจะแก้ตัวยังไงก็ไม่รอด

ช่วงเวลาที่คนโกรธ มักจะเป็นเวลาที่เรามองส่วนเหตุผลหยุดทำงาน  
เพราะบางครั้งอาการพลั้งพลาดที่เห็นนั้นอาจไม่ได้ต้องการคำแก้ตัวใดๆ เป็นแค่การระบาย และถ้าคนๆ  
นั้นเป็นคนที่ไม่เปิดใจกว้าง เก็บพลังการอธิบายเอาไว้ไว้ให้การโทษภัยจะดีกว่า

### 3 พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี

จากเรื่อง สุนัขคาบเนื้อกับเงา สุนัขคาบชิ้นเนื้อใหญ่ชุ่มแม่น้ำ  
เมื่อก้มมองเงาตัวเองคิดว่าสุนัขอีกตัวมีเนื้อชิ้นใหญ่กว่า จึงคายก้อนเนื้อที่มีแล้วกระโจนลงน้ำ  
สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลย

ทำไมเราจะต้องแสวงหาคนที่ดีกว่า เมื่อเรามีความสุขดีอยู่กับแฟนแล้ว ถ้าสายตาคูณไม่เคยหยุดนิ่ง  
สอดส่องหาคนที่ดีกว่าตลอดเวลา คุณคงจะต้องเสียเวลามองหาแฟนคนใหม่ตลอดไป  
เราไม่มีทางรู้เลยว่าอีกคนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเราจริงหรือสร้างภาพ  
ถาปลอยให้คนดีหลุดมือไปเราอาจต้องนำตาเช็ดหัวเขา

## 4 ทุกอย่างต้องเกี่ยวเรารักกัน

จากนิทานเรื่อง ร่างกายของเรา เมื่ออวัยวะอื่นๆ อิจฉาท้อง ที่ได้อาหารแต่ตัวเองต้องทำงานหนัก จึงประท้วงมือไม่ยอมหยิบอาหาร ฟันไม่ยอมเคี้ยว ผานไปสองสามวันอวัยวะทุกส่วนไม่มีแรงเหลือ เพราะทุกคนต้องทำงานรวมกันถึงจะอยู่ได้

ไม่มีใครเคยบอกว่า one man show คือการทำงานที่ดีที่ได้ผลดีที่สุด การอยู่ร่วมกับคนอื่นดูวนความเอื้ออาทรเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มีมนุษยธรรมดูคุณหนึ่งฟังต้องมี คุณไม่รุหรือว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากใคร เมื่อใด จำไว้ว่าคุณไม่ใช่ผู้พิเศษมาจากไหน งานบางอย่างต้องการพลังสร้างสรรค์ ถ้าพวกเขาไม่รวมมือกับคุณบางจริงๆ คุณอาจทำไม่ได้ยากกว่านี้

## 5 อย่าประมาท

จากเรื่อง ตึกแตกกับมด ระหว่างฤดูร้อน มดทำงานทั้งวัน สร้างรังและกักตุนอาหาร แต่ตึกแตกเอาแต่ร้องเพลงเที่ยวเล่น เมื่อฤดูหนาวมาถึง ตึกแตกจึงหิวโซส่วนมดมีรังดีอยู่ และมีอาหารพร้อมตลอด

ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเราต้องเจอกับอะไรบ้าง จู่ๆ อาจไม่สบายจนทำงานไม่ได้ อาจจะต้องออกจากงาน ถ้าคุณไม่ระวังค่าใช้จ่าย ไม่เก็บออมไว้เลย จะมีชีวิตที่มั่นคงได้อย่างไร

## 6 ช่างได้พรั่เล่รงาน

จากเรื่อง กระต่ายกับเต่า กระต่ายวิ่งด้วยความรวดเร็วแต่ชะล่าใจ ในขณะที่เต่าคลานช้าแต่มีความพยายามสม่ำเสมอ ทำให้เขาชนะชัยก่อนและชนะในการแข่งขัน

ใช้เวลาศึกษากันและกันไปเรื่อยๆ อย่าให้ “ความใคร่ ความหลง” ที่ร้อนแรงตอนคบกันใหม่ๆ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจทุกอย่าง ชมใจตัวเองบ้าง